



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 18 - 24 เมษายน 2555

พณ.ยันไม่ทบทวนราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลยังคงยืนยันจะไม่มีการทบทวนราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง หลังจากกลุ่มผู้ส่งออกข้าว ต้องการให้รัฐบาลทบทวนราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรังที่กำหนดไว้ 15,000 บาทต่อตัน โดยอ้างว่า มีความลำบากในการแข่งขันด้านราคากับผู้ส่งออกข้าวในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากรัฐบาลต้องการยกระดับราคาข้าว และช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งราคารับจำนำดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว หากเอกชนต้องการให้ทบทวนราคารับจำนำในส่วน of ข้าวเปลือกนาปี คงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกขณะนี้ แต่ก็มีหลายประเทศที่ให้ความสนใจข้าวไทย เช่น ประเทศบังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะเดินทางไปเยือนบังคลาเทศ หลังจากก่อนหน้านี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ที่จะสั่งซื้อข้าวไทยจำนวน 1 ล้านตัน และคาดหวังว่าการเดินทางครั้งนี้ น่าจะเจรจาขายข้าวกับบังคลาเทศได้หลายแสนตัน ขณะที่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ก็ยังมีความต้องการข้าวไทยหลายแสนตัน ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ไม่หวังว่าจะไม่สามารถระบายข้าวได้ เพราะยังมีหลายประเทศให้ความสนใจข้าวไทยอยู่

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า อยากเสนอแนะว่าเมื่อรับจำนำมาแล้ว กระทรวงพาณิชย์ควรระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในราคาตามตลาดโลก เพราะไม่เช่นนั้นปลายปีรัฐบาลจะต้องแบกสต็อกข้าวไว้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตันข้าวสาร หากหวังจะขายข้าวให้ได้ที่ราคาตันละ 700 เหรียญสหรัฐ แต่แบกสต็อกไว้เยอะ จะทำให้ราคาข้าวในปีหน้า ถูกกดราคาลง

ด้านผู้ส่งออกข้าวระบุว่า การส่งออกข้าวภาพรวมของไทยช่วง 4 เดือนปีนี้ มีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่า 50% เทียบกับการส่งออกช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ส่งออกไม่เคยประสบปัญหาเช่นนี้มาก่อน เป็นผลจากราคาข้าวไทยสูงกว่าเวียดนามและอินเดีย ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากสองประเทศนี้แทน อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับบริษัทเอกชนของไทยที่ประมูลซื้อข้าวจากรัฐบาลในราคาต่ำ แต่ไม่สามารถส่งออกได้ จึงนำมาขายในตลาดภายในแทน

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวไทยรายใหญ่ ได้ไปลงทุนทำธุรกิจโรงสี และตัวแทนส่งออกข้าวในกัมพูชา เวียดนาม และพม่าแล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ข่าวสด และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จำนำตันข้าวแพงขายแข่งไม่ไหว ผู้ส่งออกหันปรับปรุงข้าวเก่าป้อนโรงสีส่งโกดังกลาง

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูง อาทิข้าวเปลือกเจ้ารับจำนำสูงสุดที่ตันละ 15,000 บาท ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่นำข้าวเปลือกเข้าโครงการจำนำเกือบทั้งหมด หรือหากนำมาขายให้กับโรงสีราคาดังกล่าวโรงสีต้องขายข้าวสารให้กับผู้ส่งออกกระสอบละประมาณ 2,300 บาท (ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม) ซึ่งถือว่าสูงมากผู้ส่งออกไม่สามารถขายแข่งกับต่างประเทศได้ โดยขณะนี้ราคาข้าวสารส่งออกของไทยข้าว 5% ตันละ 549 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาข้าว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ 440 ดอลลาร์สหรัฐ อินเดียตันละ 445 ดอลลาร์สหรัฐ และข้าวปากีสถานตันละ 470 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าผู้ส่งออกซื้อข้าวสารจากโรงสีกระสอบละ 2,300 บาท ต้องส่งออกตันละไม่ต่ำกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้นเวลานี้ผู้ส่งออกหลายรายจึงได้ใช้วิธีนำข้าวเก่าที่มีอยู่ในสต็อก (หากจะส่งออกก็ไม่มีคนซื้อเพราะเป็นข้าวเก่า) นำมาปรับปรุงคุณภาพ (เปาเก่า) ส่งขายให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาล โดยผู้ส่งออกที่มีสต็อกข้าวเก่าต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณกระสอบละ 1,500 บาท ขายให้กับผู้ส่งออกได้กระสอบละ 1,630-1,650 บาท ผู้ส่งออกได้กำไรกระสอบละประมาณ 130-150 บาท ส่วนโรงสีเมื่อซื้อข้าวเปาเก่าจากผู้ส่งออกแล้วจะนำส่งมอบโกดังกลางตามเงื่อนไขของโครงการรับจำนำ โดยโรงสีจะใช้วิธีนำข้าวเก่าปรับปรุงคุณภาพแล้วที่ซื้อจากผู้ส่งออกมาส่งมอบแทน แล้วนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำผลิตเป็นข้าวหนึ่งขายให้กับผู้ส่งออก โดยราคาข้าวหนึ่งโรงสีจะขายได้กระสอบละประมาณ 1,780 บาท เท่ากับโรงสีจะได้กำไรกระสอบละ 130-150 บาท เช่นเดียวกัน

"การรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกข้าวอย่างมาก เพราะทำให้ต้นทุนข้าวของผู้ส่งออกสูงกว่าประเทศคู่แข่ง จะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกข้าวสารของไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม-11 เมษายน 2555 ส่งออกได้ 1,844,367 ตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาส่งออกได้ 3,397,630 ตัน ลดลง 45.72% จึงทำให้ผู้ส่งออกต้องหันมาใช้วิธีปรับปรุงคุณภาพข้าวเก่าขายให้กับโรงสี แล้วโรงสีซื้อส่งมอบโกดังกลาง ในที่สุดแล้วข้าวในสต็อกของรัฐบาลจะมีแต่ข้าวคุณภาพต่ำหรือถึงขั้นเสื่อมคุณภาพหากเปิดสต็อกขายเมื่อใดจะประสบปัญหาขาดทุน"

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่านอกจากการเวียนเทียนข้าวด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังมีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์อีก เท่ากับว่าสต็อกข้าวของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าข้าวสารในโกดังกลางจะมีทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่ารวมกันอยู่ รวมถึงข้าวคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังไม่มีความหมายงานใดเข้ามาตรวจสอบปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 เมษายน 2555 ปริมาณรับจำนำข้าวเปลือกนาปีรวมทั้งสิ้น 6.82 ล้านตัน ข้าวเปลือก จำนวนนี้สั่งสีแล้ว ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 จำนวน 6.35 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นปริมาณข้าวสาร 4 ล้านตัน โรงสีส่งมอบเข้าโกดังกลางแล้ว 3.6 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังบริษัทส่งออกข้าวหลายรายยอมรับได้รับปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับโรงสีเพื่อส่งมอบเข้าโกดังกลางจริง เพราะเวลานี้สถานการณ์ส่งออกข้าวเจ็บเหงามาก แม้ว่าข้าวที่นำมาปรับปรุงเป็นข้าวเก่า หากจะนำขายต่างประเทศราคาต่ำก็ไม่มีคนซื้อ จึงใช้วิธีนำมาปรับปรุงคุณภาพขายให้กับโรงสี เพราะสามารถทำกำไรได้ดีกว่า

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ข้าวไทยเจตคึกหนักถูกคู่แข่งแย่งตลาดส่งออกวัดเงินหาย 1.87 หมื่นล.

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-มีนาคม 2555) มีปริมาณทั้งสิ้น 1.6 ล้านตัน มูลค่า 33,667 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 3.0 ล้านตัน มูลค่า 52,370 ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณ 45% หรือลดลง 1.4 ล้านตัน และ 35% ในด้านของมูลค่าหรือลดลงกว่า 18,703 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย 671 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554

โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1. ไนจีเรีย ปริมาณ 271,517 ตัน 2. อินโดนีเซีย ปริมาณ 258,795 ตัน 3. สิงคโปร์ ปริมาณ 112,152 ตัน 4. แอฟริกาใต้ ปริมาณ 76,673 ตัน 5. ญี่ปุ่น ปริมาณ 70,383 ตัน

สถานการณ์ส่งออกในช่วงนี้มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากประเทศไนจีเรียได้ประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยข้าวสาร หรือข้าวขัดสี (Polished or milled rice) จะปรับอัตราภาษีนำเข้าขึ้นเป็น 53% จากเดิม 33% ของราคาอ้างอิง (Benchmark price) ซึ่งปัจจุบันประกาศไว้ที่ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทำให้ผู้นำเข้าข้าวของไนจีเรียต้องเร่งนำเข้ามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ส่งออกของอินเดียประสบ

ปัญหาด้านการส่งมอบไม่ทันเวลา ผู้ซื้อข้าวหนึ่งบางส่วนจึงหันกลับมานำเข้าข้าวหนึ่งจากไทย โดยจะเห็นได้จากนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงเดือนมีนาคม ประเทศไนจีเรียได้นำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยจำนวน 47,894 ตัน และ 195,153 ตัน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวขาวนั้น ยังคงมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการส่งออกเดือนละกว่า 400,000 ตัน ทั้งนี้เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก ทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันไปซื้อจากอินเดียปากีสถาน รวมถึงเวียดนาม ซึ่งเสนอราคาขายต่ำกว่าไทยมากยกตัวอย่างเช่น ข้าวขาว 5% ของอินเดีย เสนอขายที่ 430-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 470-480 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 425-435 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ของไทย เสนอขายที่ 566 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

ในเดือนเมษายน 2555 นี้ คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ส่งออกต้องเร่งส่งมอบข้าวหนึ่งให้กับไนจีเรียตามสัญญาที่ค้างอยู่เพื่อให้ทันเวลาที่รัฐบาลไนจีเรียจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาค้างส่งมอบข้าวขาวให้ประเทศอิรักตามที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามก็ตามสมาคมฯ คาดการณ์ว่าหลังจากเดือนเมษายน ปริมาณส่งออกอาจจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากคาดว่า การส่งออกข้าวหนึ่งจะเริ่มชะลอตัวลง

โดยก่อนหน้านี้ น.ส. กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การที่ส่งออกข้าวไทยลดลงเนื่องจากรัฐบาลอินเดียซึ่งเป็นคู่แข่งตลาดข้าวหนึ่งและข้าวขาว อนุญาตให้เอกชนส่งออกได้เพิ่มจาก 2 ล้านตัน เป็น 4 ล้านตัน และการแข่งขันลดราคาเพื่อแย่งตลาดส่งออกระหว่างอินเดียและเวียดนามที่รุนแรง ขึ้นอีกทั้งข้าวไทยขายในราคาสูงเพราะได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศเข้ามาเป็นคู่แข่งเพิ่มอีกมาก ทั้งพม่า กัมพูชา เป็นต้น ส่วนคู่แข่งเดิม อย่างเวียดนาม อินเดีย สหรัฐ ประกาศจะเพิ่มปริมาณส่งออกอีกเท่าตัว

ขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า พม่าตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวระหว่างปี 2555-2556 เป็น 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงปี 2554-2555 ที่ส่งออก 844,200 ตัน คิดเป็นรายได้ 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10,000 ล้านบาท) ทั้งนี้สถิติการส่งออกย้อนหลังในปี 2553-2554 อยู่ที่ 536,800 ตัน

แนวโน้มการเติบโตด้านการส่งออกของพม่า อาจทำให้พม่ากลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดอีกครั้งเช่นเดียวกับช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส่งออกปีละถึง 3 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม พม่ากำลังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ร่วมลงทุนและศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งออกข้าว เบื้องต้นได้ขอความช่วยเหลือจากบังคลาเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เพาะปลูกแล้วนอกจากการวางเป้าส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นแล้ว พม่ายังขยายระยะเวลาเกี่ยวนาปีส่งออกสินค้าเกษตรไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 นี้ สำหรับข้าว ถั่ว งา ยางพารา และผลิตภัณฑ์ประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คลังปีบัญชีรับจำนำข้าว เจ็ง 1.7 แสนล้านจ่ายคืนออส.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล พบว่ามีโครงการรับจำนำในโครงการเกาทั้งสิ้น 13 โครงการ ยังมีเงินที่ติดค้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงเกือบ 170,000 ล้านบาท และพบว่า มีข้าวในสต็อกปี 2549 คงเหลืออยู่กับองค์การคลังสินค้า (ออส.) เกือบ 5,000 ตัน และสต็อกปี 2550 อีก 6,000 ตัน ซึ่งน่าจะเสื่อมสภาพหมดแล้ว ไม่คุ้มค่าการเก็บรักษา ซึ่งที่ประชุมเสนอว่าควรให้ ออส. รับผิดชอบและรายงานกระทรวงพาณิชย์ตามความเป็นจริง ที่สำคัญยังพบว่า ข้าวในสต็อกของปี 2549 และ ปี 2550 ดังกล่าวนั้น ออส. ได้นำบางส่วนออกมา

แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตามคำสั่งรัฐบาล แต่ปรากฏว่าข้าวดังกล่าวมีคุณภาพต่ำมาก เมื่อนำมาหุงปรากฏว่ามีเศษอิฐปนจนไม่สามารถรับประทานได้

"กระทรวงการคลังต้องการที่จะปิดบัญชีโครงการรับจำนำต่างๆ ที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ ให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรับรู้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดย นอกจากจะปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวแล้ว ยังพิจารณาปิดบัญชีมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวด้วย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะส่งเรื่องให้สำนักงานประมาณ เพื่อจัดงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส.เป็นรายปีไปต่อไป" แหล่งข่าว จากกระทรวงการคลัง กล่าว

[ที่มา มติชนออนไลน์](#)

สศก. ระบุผลผลิตข้าวปีนี้ 31.62 ล้านตัน ลดลง 11.12% คาดส่งออก 8.5 ล้านตัน

นายสุรศักดิ์ พันธุ์พ รองเลขาธิการและรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวในประเทศไทยนั้นข้าวนาปี 2554/55 มีเนื้อที่เพาะปลูก 61.9 ล้านไร่ ลดลงจาก 64.6 ล้านไร่ ในปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.21 เนื่องจากพื้นที่ในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบอุทกภัย จึงไม่สามารถปลูกข้าวนาปีรอบที่ 2 ได้ และจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 10 ล้านไร่ ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีปี 2554/55 ลดลงเหลือ 20.36 ล้านตันข้าวเปลือกจากที่เคยผลิตได้ถึง 25.44 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ข้าวนาปรังปีนี้คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 16.10 ล้านไร่ เป็น 16.91 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 10.14 ล้านตัน เป็น 11.26 ล้านตันเพราะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำตามธรรมชาติมี ปริมาณมากเพียงพอต่อการเพาะปลูกประกอบกับเกษตรกรต้องการปลูกชดเชยข้าวนาปีที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ดังนั้น สถานการณ์ข้าวในภาพรวม คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 78.64 ล้านไร่ ผลผลิต31.62 ล้านตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลง 2.37% และ 11.13% ตามลำดับ แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบ ต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกเนื่องจากมีผลผลิตข้าวนาปรังมาทดแทน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนยังมีสต็อกข้าวคงเหลือ

นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการส่งออกคาดว่าจะมีปริมาณลดลงจาก 10.71 ล้านตัน เหลือเพียง 8.50 ล้านตันเนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ประเทศอินเดียหันมาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งอีกครั้งหลังจากรัฐบาล อนุญาตให้ส่งออกได้จำนวน 2.50 ล้านตันข้าวสาร อีกทั้งมีราคาถูกกว่าราคาข้าวไทย และเวียดนาม ส่งผลให้ประเทศ คู่ค้าอินเดียที่มาซื้อข้าวจากไทยในช่วงที่อินเดียงดการส่งออก หันกลับไปนำเข้าข้าวจากอินเดียตามเดิมค ดว่าไทย เสียลูกค้าดังกล่าวไป ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งของไทย ได้รับผลกระทบจากอินเดียที่ขายข้าวราคาถูกกว่า ส่งผลให้ลูกค้าเวียดนามหันไปซื้อข้าวอินเดีย ดังนั้นเวียดนามจึงตีพิมพ์ราคาข้าวในตลาด ต่ำกว่าอินเดียประมาณตันละ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐ และต่ำกว่าไทยประมาณตันละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้แม้ว่า ปริมาณการส่งออกข้าวไทยจะลดลง แต่มูลค่าการส่งออกยังสูงอยู่ เพราะความต้องการข้าวของโลกยังคงมีมาก ผนวก กับนโยบายรับจำนำของภาครัฐที่กำหนดราคารับจำนำในราคาสูงนำตลาด ส่งผลให้สถานการณ์ราคาข้าวไทยยังมี แนวโน้มสดใสอยู่

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-19 เม.ย. 2555 มีจำนวน 413,751 ตัน มูลค่า 179.987 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 19 เม.ย. 2555 มีจำนวนรวม 1.5 ล้านตัน มูลค่า 709.314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 32% และมูลค่าลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 2.2 ล้านตัน มูลค่า 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอ่อนตัวลง จากสัปดาห์ก่อน โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 425-455 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ลดลงจาก 405-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ส่วนโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรนั้น ในขณะนี้ บริษัทส่งออกที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ตามโครงการของรัฐบาลแล้วประมาณ 1.08 ล้านตันข้าวสาร จากเป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวสาร

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาเปิดเผยว่า กัมพูชาส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น 34,800 ตันในไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 49% จากจำนวน 25,800 ตันในไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 80% จาก 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีก่อน

นายเพียบ วิสารโท รองผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองบัญชีและสุขอนามัยในสังกัดกระทรวงเกษตรของกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชาส่งออกข้าวส่วนใหญ่ไปยังตลาดยุโรป สหรัฐ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นายเพียบกล่าวว่า ภาคเอกชนของกัมพูชายังได้ส่งออกข้าวไปยังจีนเพื่อทดสอบตลาดเป็นปีแรกในช่วงต้นปีนี้ และหวังว่าจะสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนได้เพิ่มขึ้นในปีนี้

ทั้งนี้ กัมพูชาสามารถผลิตข้าวได้ 8.25 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีสต็อกข้าวเหลือสำหรับการส่งออกประมาณ 4 ล้านตัน โดยในเดือนสิงหาคม 2553 รัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการส่งออกข้าวเป็นครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์ส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2558

อย่างไรก็ตาม กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวสารได้เพียงเล็กน้อยจากปริมาณข้าวทั้งหมดเนื่องจากการขาดแคลนเทคโนโลยีสำหรับช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัยและเงินทุน คาดว่ากัมพูชาต้องการเงินลงทุนประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเทคโนโลยีสำหรับช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2558

[ที่มา สำนักข่าวซินหัว](#)

พม่า

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า พม่าตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวระหว่างปี 2555-2556 เป็น 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงปี 2554-2555 ที่ส่งออก 844,200 ตัน คิดเป็นรายได้ 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ สถิติการส่งออกย้อนหลังในปี 2553-2554 อยู่ที่ 536,800 ตัน

แนวโน้มการเติบโตด้านการส่งออกของพม่า อาจทำให้พม่ากลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดอีกครั้ง เช่นเดียวกับช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส่งออกปีละถึง 3 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม พม่ากำลังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ร่วมลงทุนและศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งออกข้าว เบื้องต้นได้ขอความช่วยเหลือจากบังคลาเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เพาะปลูกแล้ว

นอกจากการวางแผนส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นแล้ว พม่ายังขยายระยะเวลาเกี่ยวนาปีส่งออกสินค้าเกษตรไปจนถึงวันที่ 14 ก.ค.นี้ สำหรับข้าว ถั่ว งา ยางพารา และผลิตภัณฑ์ประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้จัดสรรโควตาจำนวน 190,000 ตัน ให้แก่บริษัทค้าข้าวที่ประมูลสิทธิ์นำเข้าข้าวได้เมื่อวันที่ 19 มี.ค. แล้ว โดยแต่ละรายสามารถนำเข้าได้รายละ 10,000 ตัน โดยคาดว่าในครั้งนี้น FA จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการนำเข้าข้าว (The service fees) ที่ผู้ชนะการประมูลจะจ่ายให้ NFA เป็นจำนวนประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการนำเข้าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. ศกนี้

สำหรับการประมูลในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. จำนวน 190,000 ตัน ซึ่งจะจัดสรรโควตาให้แก่กลุ่มเกษตรกรนำเข้ารายละ 500-2,000 ตัน นั้น ยังไม่ได้มีการประกาศผลการประมูล โดยกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณา [ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

อินเดีย

ทางการอินเดีย คาดการณ์ว่าผลผลิตธัญพืชในปีการผลิต 2011/12 จะมีปริมาณมากถึง 252.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เมื่อเดือน ก.พ. ที่คาดว่าจะมีจำนวน 250.42 ล้านตัน และสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 245 ล้านตัน โดยในส่วนของผลผลิตข้าวนั้น คาดว่าจะมีจำนวน 103.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เมื่อเดือน ก.พ. ที่คาดว่าจะมีจำนวน 102.75 ล้านตัน ขณะที่ข้าวสาลีคาดว่าจะมีจำนวน 90.23 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การที่ผลผลิตธัญพืชเพิ่มขึ้นนี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเก็บสต็อกธัญพืชของรัฐบาลที่มีจำกัด แต่ก็ทำให้อินเดียมีอุปทานธัญพืชที่สามารถส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการด้านราคาและต้นทุนสินค้าเกษตร (The Commission for Agriculture Costs and Prices; CACP) ของอินเดียได้แนะนำให้รัฐบาลเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (minimum support price of paddy) จากเกษตรกรในปีการผลิต 2012/13 เป็น 1,250 รูปีต่อ 100 กก. (ประมาณ 240 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากเดิมในปีการผลิต 2011/12 รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 1,080 รูปีต่อ 100 กก.(ประมาณ 210 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนคณะผู้แทนเจรจาของรัฐบาลจีนได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อหารือประเด็นทางการค้าระหว่างกัน โดยทั้งสองประเทศต้องการที่จะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันลง โดยมีแนวโน้มที่ประเทศจีนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดียได้หลังจากที่เมื่อปี 2006-2007 อินเดียเคยทดลองส่งข้าวบาสมาดิไปยังประเทศจีน แต่เกิดปัญหาด้านโรคแมลงและสารตกค้างในสินค้า ประเทศจีนจึงระงับการนำเข้าไว้ นอกจากนี้จากการที่ในช่วงนี้ราคาข้าวในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศจีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามและปากีสถานเพิ่มมากขึ้น จึงมีการมองหาช่องทางนำเข้าจากแหล่งอื่นๆด้วย

ผู้เชี่ยวชาญของอินเดียระบุว่า อินเดียควรเข้าไปทำตลาดข้าวบาสมาดิในกลุ่มของโรงแรมและภัตตาคารอินเดียที่กำลังขยายตัวในประเทศจีน

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

ปากีสถาน

เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของปากีสถานในมาเลเซียระบุว่า ปากีสถานกำลังพุ่งเป้าการส่งออกข้าวไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าข้าวจากปากีสถานเพิ่มขึ้นถึง 244% โดยในช่วงปี 2009-2011 ปากีสถานส่งออกข้าวไปมาเลเซียจำนวน 43,000 ตัน 123,000 ตัน และ 148,000 ตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปากีสถานอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานจัดหาข้าวของมาเลเซีย (Malaysia's Padiberas Nasional Bhd; Bernas) เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทางกรปากีสถานยังได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters' Association of Pakistan; REAP) เพื่อชักชวนให้มีการส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียมากขึ้น ทั้งนี้ ปากีสถานตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียปีละ 200,000 ตัน

จีน

มีรายงานว่าจากการที่ผลผลิตข้าวของจีนมีปริมาณลดลง และรัฐบาลได้มีการสำรองข้าวขึ้น เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาในประเทศให้สูงขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่า จีนจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีนี้อาจจะนำเข้าข้าวถึง 2 ล้านตัน

ทั้งนี้ อุปทานข้าวของจีนอยู่ในภาวะตึงตัวในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศ เช่น Guangxi, Guizhou และ Yunnan ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ประกอบกับรัฐบาลกำลังจัดหาข้าวเพื่อเก็บสต็อกจึงทำให้ตลาดตึงตัว โดยในขณะนี้อุปทานข้าวเปลือกต้นฤดู (early long-grain paddy) ในตลาดอยู่ในภาวะตึงตัว

มีรายงานว่า ราคาข้าวสารเมล็ดยาว (Long-grain milled rice) ในมณฑล Hunan ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ มีราคาอยู่ที่ 3,660 หยวนต่อตัน (ประมาณ 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 10% และสูงกว่าราคาข้าวสารของเวียดนาม ที่มีการเสนอขายที่ 420-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ หลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศ เช่น Guizhou, Yunnan และ Guangxi ต้องเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้อุปทานข้าวอยู่ในภาวะตึงตัว

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

มีรายงานว่า ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มส่งข้าวไปจำหน่ายในจีนอีกครั้ง หลังจากระงับไปเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไปยังจีนรอบใหม่มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนยอมผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการจำกัดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้ญี่ปุ่นส่งข้าวไปขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่งแล้วรวม 14 ตัน

สมาคมความร่วมมือด้านการเกษตรของญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวระบุว่า มีแผนจะส่งข้าวไปจำหน่ายที่นครเซี่ยงไฮ้ ต้าเหลียน และอีกหลายเมืองในจีนด้วย ทั้งนี้ ข้าวญี่ปุ่นที่ขายในจีนเป็นข้าวที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ชาวจีนนิยมซื้อเพื่อมอบให้เป็นของขวัญ ขณะที่ญี่ปุ่นมีแผนจะส่งข้าวชนิดต่าง ๆ ที่มีหลายระดับราคาไปจำหน่ายในจีนให้มากขึ้น

ที่มา [สำนักข่าวไทย](#)

อิรัก

คณะกรรมการรัฐอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ตกลงซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดียจำนวน 53,000 ตัน ในการประมูลวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นข้าวบาสมาดิพันธุ์ Pusa Basmati จำนวน 40,000 ตัน ในราคา 1,078 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ ข้าวบาสมาดิพันธุ์ 1121 Basmati rice จำนวน 13,000 ตัน ในราคา 1,264 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการรัฐอิรักยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจากอินเดียและปากีสถานจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 22 เม.ย. อีกครั้ง โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 26 เม.ย. และการประมูลในครั้งนี้จะมีการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตันด้วย

ที่มา [The Iraqi Grain Board](#)